

รง.แปรรูปยางจอกค้ำขาย!

● กยท.เรียกแบงก์ทหารเรือปลดล็อกปล่อยกู้

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เตรียมเรียกผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขึ้นปล่อยน้ำเงิน 15,000 ล้านบาท และธนาคารพาณิชย์ที่สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง ตามนโยบายรัฐบาลมาหารือถึงปัญหาและอุปสรรคในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ 12 ราย โดยมีวงเงินสินเชื่อที่ยื่นขอ 9,136.23 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติ 1 ราย วงเงิน 1,092 ล้านบาท และที่เหลืออีก 11 ราย วงเงินขอสินเชื่อ 8,044.23 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยธนาคารจะพิจารณาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ความเสี่ยง หลักทรัพย์ค้ำประกันผู้กู้ ประกอบการตัดสินใจ

“ยอมรับว่าที่ขอไปผ่านการอนุมัติไม่มากนัก แต่ที่เหลือไม่ได้หมายความว่าไม่ผ่านการเรียกผู้กู้และผู้ให้กู่มาร่วมหารือกับ กยท.ครั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการยอมรับว่าไม่ใช่การที่รัฐบาลให้กู้และหากติดปัญหาในเรื่องของสภาพคล่อง หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีความจำเป็นต้องหาทางออกร่วมกัน”

นายเชาว์กล่าวว่า สั่งการให้นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ทำแผนการบริหารจัดการในฤดูเปิดกรีดยางปี 59/60 เพราะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ประมาณการผลผลิตยางปี 59/60 ไว้ที่ 4.2 ล้านตัน ภาคธุรกิจ เกษตรกร คาดการณ์ผลผลิตยางต่ำกว่า 4 ล้านตัน โดยมีปัจจัยในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เป็นตัวแปรสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคายางพารา และเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (อียู) โดยให้จัดทำตัวเลขผลผลิตยางเป็นรายจังหวัดให้ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ พร้อมกับจัดทำมาตรการสำหรับแก้ไขหากยางพารามีราคาตกต่ำ.



ใบลานบิณฑบาต

สร้างฉาก ส่งซิกให้พ่อค้า
ปู้ยในพื้นที่รวมหัวฮั่วปั่นราคา
แม่ปู้ยจาก กก.ละ 12.50-
13.20 บาท ให้ฟังพรวดขึ้น

“บู้ใจ” เข้าวรโหลท้าว มาเป็น 15.90 บาท ปู้ยแพงจริง
ประจำวันอังคารที่ 14 มิถุนายน จรุง ภาษานักยุทธการเขาเรียกว่า
2559..... ■ ถึงจะมาสายแต่ก็ไม่ว่างเข้าแผนจากนั้นตามด้วยปฏิบัติการ
เกินพล ศาสตราจารย์จ่าคุก นาย ออกคำสั่งย้าย ผอ.กยท. จังหวัด
ซูชีพ ทัศนวิสัยอดีต รว.เกษตรฯ 3 แห่งจากใต้ไปรักษาการแถวอีสาน
และ นายวิทยา เทียนทอง อดีต แล้วตั้งคนใหม่มารักษาการเพื่อ
เดชาอนุการ รว.เกษตรฯ คงเป็น ใครไม่สนองนโยบายจะได้ย้ายยกย
กรณีศึกษาให้กับคนที่กำลังคบคิด แต่ถ้าน้อมสนองจะได้อยู่ยาว..... ■
โงกกินปู้ยได้เป็นอย่างดี..... ■ โดย ฉากปู้ยแพงตั้งคนขงผสมเสร็จบันได
เฉพาะเรื่องยุ่งๆใน การยางแห่ง ขึ้นล่าสุด ออกคำสั่งให้ชะลอการ
ประเทศไทย (กยท.) ที่กำลังส่งกลิ่น จัดหาปู้ยแก่เกษตรกรที่โค่นยาง
คละคลั่งในเรื่องเตรียมการวางแผน เก้าปลุกยางใหม่ไม่ว่าจะเป็นการ
ขงเรื่อง รว.งานจัดซื้อปู้ยมาไว้ จ่ายเงินให้เกษตรกรไปซื้อเองหรือ
ที่ส่วนกลาง ด้วยการสร้างภาพปู้ย สถาบันเกษตรกรซื้อ ให้หยุดจ่าย
แพงสวนสถานการณ์ตลาดโลกที่ เงินทั้งหมดก่อน จนกว่าจะมี
ปู้ยกำลังล้นตลาดเพราะการเพาะ คำสั่งเปลี่ยนแปลง ยิ่งเข้าเค้า
ปลูกน้อยลงจากภัยแล้งและน้ำมัน ไก่จุดโคลแม็กซ์ นี่จะเป็นการ
มีราคาถูก การปลูกพืชพลังงาน รือพื้นละครน้ำเน่าเรื่องเดิมๆ
ทดแทนไม่มี..... ■ ที่แรกนี่ก็ว่าจะ รว.งานฮั่วซื้อปู้ยแบบเก่ามาไว้ที่
เป็นแค่รายการกุข่าวมโนเรียก จุดเดียว เพื่อจะได้จัดซื้อจัดจ้าง
กระแสนิวๆที่ไหนได้ทุกอย่างมี ที่เดียวปริมาณมาก คำหัวคิวเพียบ
การวางแผน สร้างหลักฐานเพื่อ อื่นหรือเปล่า จับตาดูให้ดี ตอนจบ
ให้มีเหตุและผลอย่างเป็นขั้น ของละครเรื่องนี้ จะมีกลิ่นเหมือน
เป็นตอน ก่อนจะมีข่าวปู้ยแพง หน้า 4 มิถุนัย.

สร้างฉาก ส่งซิกให้พ่อค้า
ปู้ยในพื้นที่รวมหัวฮั่วปั่นราคา
แม่ปู้ยจาก กก.ละ 12.50-
13.20 บาท ให้ฟังพรวดขึ้น

บู้ใจ



●กยท.เร่งแบงก์ปล่อยกู้

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. เตรียมเรียกธนาคารพาณิชย์ที่สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางชั้นปลายน้ำ วงเงิน 15,000 ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาล มาหารือถึงปัญหาและอุปสรรคในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ ที่เข้าโครงการ 12 ราย วงเงินยื่นขอ 9,136 ล้านบาท ซึ่งผ่านการอนุมัติเพียง 1 ราย วงเงิน 1,092 ล้านบาท และเหลืออีก 11 ราย วงเงิน 8,044.23 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้โครงการกระตุ้นการใช้ยางในประเทศ นอกจากนี้ เตรียมมาตรการแก้ไขราคายางตกต่ำในปีผลผลิต 2559/60 คาดมี 4.2 ล้านตัน ซึ่งต้องประเมินว่าราคายางมีแนวโน้มเท่าไรในฤดูกาลผลิตใหม่

กยท.เตรียมหารื้อแบ่งก็พาณิชย์ แก้ปมปล่อยกู้รง.ยางอีตรายเดียว

กยท.เตรียมหารื้อธนาคารพาณิชย์ หลังพบปล่อยกู้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางชั้นปลายน้ำได้แค่รายเดียวจากที่ยื่นขอไป 12 ราย

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ธนาคารพาณิชย์ที่สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ฼ที่ดั้งเดิมหรือที่ตั้งใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางชั้นปลายน้ำ วงเงิน 15,000 ล้านบาท ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขอกู้เงิน 12 รายวงเงินสินเชื่อที่ยื่นขอ 9,136 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารพาณิชย์ผ่านการอนุมัติ เพียง 1 ราย วงเงิน 1,092 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 11 ราย วงเงิน 8,044 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยกระบวนการในการพิจารณาของธนาคารจะดูจากความเป็นไปได้ของธุรกิจ ความเสี่ยง หลักทรัพย์ค้ำประกันผู้กู้ ดังนั้นทางกยท.จะหารือกับธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการถึงปัญหาและอุปสรรคการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่เหลือ

“โครงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการยางมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของ

รัฐบาล ให้เกิดการกระตุ้นการใช้ยางในประเทศตามความต้องการของรัฐบาล เพราะโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการยอมรับไม่ใช่การที่รัฐบาลให้กู้ แต่รัฐบาลก็สนับสนุนโครงการเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำ เพื่อลดต้นทุนในผู้ประกอบการหากติดปัญหา ทั้งในเรื่องของสภาพคล่อง หลักทรัพย์ค้ำประกัน จำเป็นต้องหาทางออกร่วมกัน”นายเชาว์ กล่าว

นายเชาว์ กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกยท.ยังได้สั่งให้นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. จัดทำแผนการบริหารจัดการในฤดูเปิดกรีดยปี 2559/2560 เนื่องจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ได้ประมาณการผลผลิตยางปี 2559/2560 ไว้ที่ 4.2 ล้านตัน ขณะที่ภาคธุรกิจ เกษตรกร คาดการณ์ผลผลิตยางต่ำกว่า 4 ล้านตัน เพราะมีปัจจัยราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เป็นตัวแปรสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคายางและปัญหาเศรษฐกิจสหภาพยุโรป(อียู) จะมีผลต่อราคายาง ในฤดูกาลผลิตใหม่หรือไม่อย่างไร โดยให้กยท.หาความชัดเจนผลผลิตยางรายจังหวัด พร้อมจัดทำมาตรการเพื่อแก้ไข หากยางมีปัญหาราคาตกต่ำ

ชาวสวนร้อง กยท.เร่งช่วย ซื้อยางเก็บ

โพสต์ทูเดย์ - เครือข่ายสวนยางร้อง กยท.
สนับสนุนเงินทุนกลุ่มเกษตรกรซื้อยางเก็บ
เข้าสต็อก

นายวีระศักดิ์ สิริรุ่งศ์ ประธานพันธ์
สภาเครือข่ายยางและสถาบันชาวสวน
ยางพาราแห่งประเทศไทย (สยท.) จำนวน
7 องค์กร เปิดเผยว่า ได้เรียกร้องให้การยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) นำเงินที่เก็บจาก
ผู้ส่งออกยาง หรือเงินเซส มาสนับสนุน
กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนยาง กลุ่ม
เกษตรกรยางพารา จัดซื้อยางพาราเก็บไว้
ในกรณีที่ราคารับซื้อไม่เป็นไปตามกลไก
การตลาด


นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า ช่วง 5 เดือน
ที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกขึ้นราคา แต่ราคา
ยางกลับไม่ขยับ ทำให้กลุ่มการค้ายาง
ระหว่างประเทศได้ประโยชน์จากส่วนต่าง
กิโลกรัมละ 8-10 บาท รวมแล้วเป็นเงิน
หลายพันล้านบาท

“กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ
จะต้องต่อสู้กับขบวนการทางการตลาด
เหล่านี้ ป้องกันมิให้มีการกดดันราคาขาย
รัฐบาลจะต้องสนับสนุนให้กลุ่มสหกรณ์
ยางจัดซื้อเก็บสต็อกยางเอาไว้ โดยจะ
ปล่อยยางออกเมื่อราคาไม่ถูกบิดเบือน”
นายวีระศักดิ์ กล่าว

ก่อนหน้านี้กลุ่มสภาปฏิรูปการยาง
ไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งสำนักงาน
ตรวจสอบราคาขายที่มีการส่งออกในแต่ละ
วัน เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มผู้รับซื้อยางราย
ใหญ่บิดเบือนกลไกตลาด เนื่องจากกลุ่ม
พ่อค้าที่รับซื้ออ้างราคาน้ำมันลดลง แต่
เมื่อน้ำมันขึ้นราคากลับไม่มีการขยับราคา
ยางขึ้นตาม โดยอ้างราคาขายพาราใน
ตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นการบิดเบือน
กลไกตลาด ๓

การยางแห่งประเทศไทย เปิดให้เกษตรกรชาวสวนยางยื่นคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการปลูกแทนประจำปีงบประมาณ 2559 ให้ทุนฟรี ไร่ละ 16,000 บาท

 แหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)

 วันที่ข่าว : 14 มิถุนายน 2559

การยางแห่งประเทศไทย เปิดให้เกษตรกรชาวสวนยางยื่นคำขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปลูกแทนประจำปีงบประมาณ 2559 ให้ทุนฟรี ไร่ละ 16,000 บาท

การยางแห่งประเทศไทยเปิดให้เกษตรกรชาวสวนยางยื่นคำขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปลูกแทน (โค่นยางเก่าเพื่อปลูกยางใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้ทุนฟรี
ไร่ละ 16,000 บาท สวนยางที่เปิดกรีดแล้วให้ผลผลิตน้อย หน้ากรีดทรุดโทรมเสียหาย และสวน
ยางที่ประสบภัยต่างๆ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูก
แทน 1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 2.บัตรประจำตัวเกษตรกร
ชาวสวนยาง 3.หนังสือที่แสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินสวนยางที่ทางราชการออกให้
เช่น สปก./นส 3/โฉนด หรือเอกสารสิทธิอื่นๆ (โดยนำเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนามายื่นประกอบ
รับคำขอ) เกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ ถึง 31 กรกฎาคม 2559 ที่
การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 -4330-6512 หรือทางเว็บไซต์ www.rubber.co.th



ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนา

Rewriter : ชลิตา กลิ่นเชย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



แปรรูปยางพารา...เดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง พร้อมด้วย พิชัย มะนะสุทธิ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ภราดร นุชิตศิริภักธา รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง สมจิตร์ ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง ณัฐพงษ์ บริพันธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก มนัส หมดเมือง ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก เป็นประธานและร่วมในพิธีลงนาม ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ 1 ทอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ของการแปรรูปน้ำยางพาราเป็นหมอนนอนเพื่อสุขภาพ โดยมี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตรัง ข้าราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ราคายาง

ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559

กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	52.95	52.70	53.15	52.90
ชั้น 2	52.35	52.10	52.55	52.30
ชั้น 3	51.80	51.55	52.00	51.75
ชั้น 4	51.50	51.25	51.70	51.45
ชั้น 5	51.05	50.80	51.25	51.00

ยางแท่ง

STR5L	54.00	53.75	54.20	53.95
STR20	43.70	43.45	43.90	43.65
น้ำยางข้น 60%	36.05	35.80	36.25	36.00

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

พณ.ลงพื้นที่พบเกษตรกรแจง TPP

นายวิจิตรชัย แจ่มแจ่ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่พร้อมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนสภาเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรตำบล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ประมาณ 290 คน เข้าร่วม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับทราบข้อเสนอจากภาคเกษตรที่ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการ เช่น การให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการจดสิทธิคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดี

เทคนิคการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อในฤดูกาลถัดไป การบริหารจัดการเรื่องปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของภาคเกษตร ทั้งในเรื่องเมล็ดพันธุ์ดี ราคาปุ๋ยถูก และยากำจัดศัตรูพืช ตลอดจนการส่งเสริมการส่งออกมังคุดไปยังต่างประเทศ และยังขอให้ภาครัฐมีกลไกการดำเนินงานเรื่องยางพารา เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น

ทั้งนี้ในด้านการลดต้นทุนการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการประชารัฐ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและเกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ในราคาถูกแล้ว

นายวิจิตรชัย กล่าวว่า ในเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOV 1991 กระทรวงฯ

ได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งได้คลายข้อกังวลให้กับเกษตรกรอย่างมาก คือเรื่องราคาเมล็ดพันธุ์แพง เพราะในความเป็นจริงกลไกการตลาดของธุรกิจเมล็ดพันธุ์จะขึ้นอยู่กับคุณภาพและความต้องการของผู้บริโภค และภาครัฐได้จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีราคาถูกให้แก่เกษตรกรแล้ว

ส่วนประเด็นการแบ่งปันผลประโยชน์ ประเทศสมาชิกยังสามารถกำหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์พืชได้ภายใต้กฎหมายของตนเอง ซึ่งของไทย คือ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ที่มีหลักการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรอยู่แล้ว และเรื่องพืช GMOs ไทยไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าพืช GMOs ภายใต้ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 อยู่แล้ว และความตกลง TPP เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น




รอบรักเมืองใต้ ในสพ.แนวหน้า ฉบับนี้ ผู้เขียนขอเข้าเวร ร่ายข่าวสังคม“ชมคนที่ควรชม ชมคนที่ควรชม” ตามวิสัยคนหนังสือพิมพ์อาชีพ ที่เห็นมาอย่างไร ก็เขียนไปอย่างนั้น ■■ สองปีผ่านไปของการเข้ามาแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ วันนี้ หันซ้ายแลขวาแถมกลับหันหลังอีกสองรอบ ก็ยังไม่ว่า ความแตกแยก ความปรองดอง ได้มีการขจัดไปแล้ว เพราะวันนี้แค่เรื่องของ“ศูนย์ปราบโกง” ยังกลายเป็นความร้อนแรง ที่มีการ “วิวาทะ” ขยายความจากทั้ง 2 ฝ่าย ของคนในชาติ จนกำลังจะเป็นเรื่องของ การ “รบราฆ่าฟัน” เกิดขึ้น เห็นใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคสช. ที่มีความ “ตั้งใจ”...เข้ามาเพื่อ “กอบกู้” บ้านเมืองที่อยู่ในช่วงของ “วิกฤติ” จากนักการเมือง แต่สุดท้าย ถึงวันนี้ ก็ยังมองไม่เห็นว่ามีปัญหาที่ “รุนแรง” ของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของความ “แตกแยก” ได้รับการแก้ไข อย่างที่ต้องการ....โดยข้อเท็จจริง การลงประชามติ ในการรับร่างรัฐธรรมนูญ ของประชาชน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ต้องทำด้วยความ “โปร่งใส” เพราะเป็นการ “ต่อสู้” ของคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งรัฐบาล จะบอกว่า โปร่งใสแน่นอนเพียงฝ่ายเดียวก็น่าจะไม่ถูกต้อง เมื่อรัฐบาล และ คสช. ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง “ศูนย์ปราบโกง” ของพรรคเพื่อไทย รัฐบาลก็น่าจะเอา “คนกลาง” มาทำการตรวจสอบการลงประชามติในครั้งนี้ เพื่อความสบายใจของคนที่ไม่เชื่อใจรัฐบาลว่าจะไม่มีการ “ตุกติก” เพราะลำพังแต่ใช้ บริการของ กกต. เชื่อเถอะ มีคนอีกมากมายที่ไม่เชื่อใน “น้ำยา” และความ “เป็นกลาง” ของ กกต. ■■ กลับมาดูเรื่อง “ปากท้อง” ของคนในชาติ ซึ่งนี่เป็นเรื่องจริง ที่ไม่มีเรื่อง “การเมือง” เข้ามายุ่งเกี่ยว คู่กันที่ราคา ยาง ซึ่งก็เป็นไปตามที่มีการ “คาดคะเน” ว่า


เมื่อถึงฤดูเปิดกรีดหน้ายาง น้ำยางต้องเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ราคายางก็ต้องตกลง และวันนี้ราคายางก็ตกจาก กิโลกรัมละ 62 บาท เหลือเพียง กิโลกรัมละ 50 กว่าบาท และอาจจะลดลงไปเรื่อยๆ ตามกลไก ของการตลาด ที่เกิดจากทั้งในเรื่องของ “อุปสงค์” และ “อุปทาน” รวมทั้ง เล่ห์เหลี่ยม กลโกง ของ พ่อค้าคนกลาง และพ่อค้าในท้องถิ่น จึงควรที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้หารือ กับ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผน เพื่อให้ราคาขายอยู่ใน ระดับ กิโลกรัมละ 60 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ทำให้เจ้าของสวน และลูกจ้างกรีดยาง พอดี “ลืมตาอ้าปาก” ได้ ส่วนเรื่อง “รวย” เพราะทำสวนยาง เลิกพูดกันได้แล้ว ■■ อย่างเข้ากลางปี 2559 ที่เห็นชัดเจนอีกเรื่องคือ เศรษฐกิจในทุกเมือง ไม่เว้นแม้แต่เมืองท่องเที่ยว อย่าง ภูเก็ต พังงา และ กระบี่ อยู่ในภาวะของความ “ซบเซา” ส่วนเมืองใหญ่ๆ ที่ขึ้นชื่อว่า “หัวเมือง” อย่าง จ.สงขลา นครศรีธรรมราช ก็รับผลกระทบที่เกิดจากราคายาง และการทำประมง จนโงหัวไม่ขึ้น ■■ ธุรกิจการก่อสร้าง รถบรรทุกหิน ดิน ทราย หายไปจากท้องถนน โรงไม้ บ่อทราย บ่อดิน เจียบเหมือนโรงงานร้าง ขอโทษ เมืองหาดใหญ่ วันนี้ แม้แต่ “อิตัว” ยังหอบผ้าแผ่นหนี เพราะไม่มีคนเที่ยว เรื่องอย่างนี้มี ข้าราชการ ในพื้นที่ คนไหน กระทรวงไหน ได้บอกให้ 4พณฯ ทั้งหลาย ตั้งแต่ นายกรัฐมนตรี จนถึง เสนาบดี และ ปลัดกระทรวง ทราบบ้างไหม ■■ เช่นเดียวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วันนี้ ก็ยังมีเสียงปืน เสียงระเบิด มีคนตาย ในแต่ละวัน จากสถานการณ์การก่อการร้าย บ้านเมืองเต็มไปด้วย ยาเสพติด ทั้งคนค้า และ คนเสพ นอกจากหน่วยงานด้าน “ภัยแทรกซ้อน” ของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ภายใต้งการสั่งการของ พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแล้ว ตำรวจ และ ฝ่ายปกครอง ปปส. และ อื่นๆ ไป “หลบมุม” หรือ “หลบเมีย” อยู่ที่ไหน ■■ ราคา

น้ำมันในประเทศที่น้ำมัน ดีเซล ทะยานขึ้นไปลิตรละ 26 บาท ในขณะที่น้ำมันชนิดเดียวกันในประเทศมาเลเซีย ที่เมืองชายแดนด้าน อ.สะเดา จ.สงขลา และ วังประจัน จ.สตูล ขายกันลิตรละ 16 บาท ■■ วันนี้ ขบวนการค้าน้ำมันเดือน ระหว่างประเทศ จึง “คินซีฟ” อย่างรวดเร็ว กองคาราวานรถกระบะดัดแปลง ขนน้ำมัน จาก เมืองชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา และ อ.ควนโดน จ.สตูล ไปส่งขายถึง จ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี อีกไม่นานก็จะไปขายที่ “กรุงเทพฯ” ได้ “จมูก” ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กันแล้ว ถ้ามว่า ตำรวจภาคใต้ ทั้งที่นั่งในโรงพัก และตามจุดตรวจจุดสกัด ไปแอบอยู่จนมุมไหน จึงมองไม่เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้น

ปริชา สถิตย์เรื่องศักดิ์

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่ากว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 14 มิถุนายน 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่ากว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีราคาตั้งต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 51.74 บาท ปรับลดลง 89 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 50.74 บาท ปรับลดลง 89 สตางค์ ยางท้อถิ่น กิโลกรัมละ 48.85 บาท ปรับลดลง 1.05 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 52.19บาท ปรับเพิ่มขึ้น 18 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 50.50 บาท ปรับลดลง 2.16 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 49.55 บาท ปรับลดลง 45 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 50.86 บาท ปรับลดลง 80 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 42.52 บาท ปรับลดลง 53 สตางค์ สถานการณ์ราคาขายประจำวัน มีปริมาณยางแผ่นรมควันเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 134,400 กิโลกรัม ราคาน้ำยางสด กิโลกรัมละ 45.00 บาท ราคาคงที่ ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 51.52 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเสนอขายอยู่ที่ 51.86 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 53.78 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 48 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 49.92 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 96 สตางค์ต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : ชลิตา กลิ่นเซย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>